

Lettre d'informations - N°2 novembre-décembre 2023

Thưa quý phụ huynh,

Chúng ta đang bắt đầu bước vào giai đoạn sau của học kỳ 1 với các cuộc họp Hội đồng lớp sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa, và tiếp sau đó sẽ là các cuộc họp phụ huynh-giáo viên cuối học kỳ. Ở khối Mẫu giáo-Tiểu học, các cuộc họp phụ huynh-giáo viên đã bắt đầu. Các cuộc họp là cần thiết, cho phép giáo viên trao đổi về việc học của các em và đề ra những phương hướng hỗ trợ tốt nhất cho các em nếu cần.

Năm nay, trường sẽ lại tham gia vào cuộc thi « em tập làm đại sứ » (ambassadeurs, ambassadrices en herbe). Vòng chung kết trường sẽ diễn ra vào tháng 02, và vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra vào tháng 04 năm sau.

Tuần lễ các trường Pháp trên thế giới sẽ diễn ra từ 27/11 đến 02/12. Có nhiều hoạt động được tổ chức ở cả khối tiểu học và trung học. Nhiều dự án cũng đang được hình thành, nhất là các dự án với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ La villa de SaiGon, hay những dự án được lên chương trình bởi Viện Pháp tại Việt Nam IFV, hay các câu lạc bộ và hiệp hội thể thao của trường. Trường đồng thời cũng tham gia vào nhiều dự án của các trường Pháp trong khu vực Châu Á (ProZap) và bên cạnh đó cũng phát triển những mối quan hệ với các trường Việt có giảng dạy chương trình song ngữ Pháp-Việt.

Năm nay, giải đấu thể thao các trường Pháp ở châu Á một lần nữa được tổ chức tại trường, vào cuối tháng 03/2024, cũng sẽ là tiêu điểm trong các hoạt động của năm học.

Nhân đây tôi cũng muốn đề cập đến các chuyến đi trong khuôn khổ học đường, mà học sinh đi trong nhiều ngày. Các chuyến đi là không bắt buộc, các gia đình cần chi trả chi phí chuyến đi và cũng giới hạn số lượng học sinh tham gia. Các giáo viên cũng được huy động để đi cùng các học sinh trong các chuyến đi vì thế cũng kéo theo việc một số giờ học cũng sẽ phải tạm hủy.

Vì thế chúng tôi cũng cần nhắc nhở nhiều trong việc tổ chức các chuyến đi. Nhà trường luôn cố gắng cân bằng giữa việc tổ chức các chuyến đi và việc đảm bảo việc chương trình học tập được liên tục cho các học sinh không tham gia các chuyến đi.

Chắc chắn rằng các chuyến đi mang lại nhiều lợi ích học tập cho các em học sinh được tham gia, tuy nhiên, việc tổ chức các chuyến đi không phải là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của trường học. Các giờ học chính khóa vẫn là nhiệm vụ mà nhà trường quan tâm hàng đầu vì hiện tại chỉ một số ít học sinh có thể tham gia các chuyến đi, học sinh lớp 6 đến lớp 10 chỉ có thể tham gia tối đa 2 chuyến đi, riêng học sinh lớp 11 và 12 chỉ có thể tham gia vào 1 chuyến đi do cần dành thời gian cho các kỳ thi quan trọng và hồ sơ vào các trường Đại học.

Nhiều học sinh dù muốn nhưng không thể tham gia các chuyến đi. Nhà trường mong rằng trong những năm học tới có thể cho phép nhiều học sinh hơn tham gia vào các chuyến đi.

Lịch hoạt động dự kiến

- Thứ tư 15/11 : Họp hội đồng trường MG-TH.
- Thứ năm 16/11 : Họp hội đồng trường.
- Từ 27/11 đến 02/12 : Tuần lễ các trường Pháp trên thế giới.
- Thứ hai 27/11 : Thi Bac lớp 12 môn thể thao - CCF 1 – EPS.
- Thứ hai 27/11 : Devoir commun de Français 1ère.
- Từ 29/11 đến 03/12 : Giải cầu lông châu Á - Jakarta.
- Từ 11 đến 18/12 : Các cuộc họp HĐ lớp
- Từ 11 đến 15/12 : Tuần lễ định hướng
- Từ 18 đến 21 (hoặc 22/12) : thực tập quan sát môi trường nghề nghiệp của HS lớp 9.
- 19/12 : Họp PH-GV khối cấp 3.
- 20/12 : Họp PH-GV khối cấp 2.
- Thứ năm 21/12 : chương trình ngày hội Noel do Hội PHHS tổ chức.

Trân trọng.

Hiệu trưởng



Đăng ký cho cuộc thi "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" lần thứ 17! [Plus d'informations.](#)

Cuộc thi Em tập làm đại sứ (Ambassadeurs, Ambassadrices en herbe) lần thứ 11

Các học sinh khối Tiểu học tham gia vào cuộc thi này đã bắt đầu có những chuẩn bị. Từ đây cho đến vòng chung kết trường vào tháng 02/2024, hàng tuần các em đều gặp nhau để chuẩn bị cho phần thi hùng biện của mình, với chủ đề là "1924-2024: Thế vận hội Olympic và Paralympic, một sự kiện thống nhất, toàn diện và bền vững". Các học sinh lớp 10 cũng vừa đăng ký vào cuộc thi và bắt đầu có những chuẩn bị cần thiết.



RÉTROSPECTIVE

Các hoạt động ngoại khóa đã bắt đầu từ tháng 10 !

Các em đã tham gia vào rất nhiều hoạt động với nhiều hứng khởi. Từ việc khám phá nghệ thuật ẩm thực cho đến nghệ thuật gấp giấy origami, những kiến thức cơ bản trong môn bóng rổ, học nhảy hay các buổi đọc sách... Các em được khám phá nhiều chân trời mới với các hoạt động này.



Halloween

Theo lời kêu gọi của Hội PPHS và hội MDL, các em học sinh đã tham gia ngày hội Halloween, với nhiều trang phục hóa trang phong phú, ấn tượng. Đồng thời căn tin trường cũng đã hưởng ứng ngày hội với một thực đơn đặc biệt cho các em !

Ngày hội đã diễn ra trong không khí thật vui tươi, nhộn nhịp.

Cám ơn tất cả những người đã góp phần tham gia tổ chức ngày hội cho các em.



Lễ kỉ niệm ngày 11/11 tại Dinh thự Pháp.

Các em học sinh CM2D đã vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm vào ngày 11/11 tại Dinh thự Pháp. Sự kiện này đã quy tụ không chỉ các học sinh của chúng ta mà còn cả các bạn đến từ các trường Pháp khác tại TP HCM.

Buổi lễ đã có sự hiện diện của Bà Emmanuelle PAVILLON-GROSSER, Tổng LS Pháp, cùng các ngài Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Anh Quốc và Hà Lan.

Hai học sinh của trường đã được đọc một bài văn nhỏ trong buổi lễ.



Tuyển chọn học sinh tham gia cuộc thi leo núi nhân tạo tại Kuala Lumpur!

Ngày thứ bảy 11/11, khoảng 20 học sinh đã tham gia buổi tuyển chọn để tham gia cuộc thi này!



Cuộc thi về hương vị

Với cuộc thi lần thứ 2 này, các lớp CM1B và CM1C đã tham gia vào cuộc thi này, một sự kiện được lên ý tưởng bởi Hiệp hội văn hóa và khoa học Pháp, được tài trợ bởi TV5monde, Classic Fine Foods, và được sự hỗ trợ của TLSQ và Viện Pháp.

Nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề hương vị như nấu ăn với bếp trưởng, thưởng thức các món ăn khi bị che mắt, tính toán thành phần (khối lượng và tỉ lệ, sử dụng phân số hay số thập phân...), làm các món mocktails.

Các em học sinh của chúng ta đã rất thích thú với ngày hội này, các em cũng được giao lưu cùng các bạn đến từ các trường Việt Nam



Hoạt động về chủ đề buôn bán nông nghiệp xuyên Đại Tây Dương



Các học sinh lớp 7 môn tiếng Anh đã làm một số mô hình trong khuôn khổ một bài tập về phân tích các khía cạnh khác nhau của hoạt động buôn bán nông nghiệp xuyên Đại Tây Dương.

Một triển lãm các mô hình sẽ được tổ chức gần đây.



An toàn

Một cuộc diễn tập PPMS về ứng phó trong trường hợp có kẻ lạ xâm nhập đã diễn ra tại trường.

Tất cả giáo viên-học sinh đã thực hành tốt việc ẩn nấp trong im lặng trong vòng 10p.

Như mọi năm, một đợt huấn luyện về các quy tắc an toàn trong khi sử dụng xe đưa đón học sinh đã được công ty SBS thực hiện, dành cho tất cả học sinh của trường.



Tuần lễ các trường Pháp trên thế giới

Rất nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ sự kiện « Tuần lễ các trường Pháp trên thế giới », như nói chuyện với các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, nhảy flash-mob, và thi chạy cross dành cho tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên, nhân viên trường, triển lãm « Les femmes et les JO » (khối Trung học) et La Grande Lessive (Khối MG-TH) với chủ đề là "có và không có nước".

